

**HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC VÀ TẬP HUẤN
KHẢO SÁT MỨC SỐNG DÂN CƯ NĂM 2024
CỦA NGÀNH THỐNG KÊ**

Trong các ngày 18-21/12/2023, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác và tập huấn khảo sát mức sống dân cư năm 2024. Hội nghị được truyền trực tuyến với 63 các Cục Thống kê, Chi cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Thị Bích Ngọc đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được lắng nghe Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương trình bày một số kết quả ngành Thống kê đã đạt được trong năm 2023, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024, sau khi được theo dõi phóng sự "Ngành Thống kê – Những dấu ấn năm 2023".

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Thị Bích Ngọc ghi nhận những kết quả đạt được của ngành Thống kê trong năm qua đã góp phần quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Bộ KH&ĐT; giúp nâng cao vị thế, uy tín của Ngành. Thay mặt Lãnh đạo Bộ KH&ĐT, Thứ trưởng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của ngành Thống kê trong việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao phó.



Chương trình Hội nghị trong ngày đầu tiên tiếp diễn với một số nội dung tham luận của các đại biểu và trong những ngày làm việc tiếp theo, Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác và tập huấn khảo sát mức sống dân cư năm 2024 sẽ tiếp tục diễn ra theo lịch trình và kế hoạch được cung cấp cho đại biểu tham dự./.

Nguồn: <http://vienthongke.vn/>

**Hội nghị giữa Tổng cục Thống kê và các
đối tác phát triển năm 2023**



Chiều ngày 8/12/2023, Tại trụ sở Tổng cục Thống kê (TCTK) đã diễn ra Hội nghị giữa TCTK với các đối tác phát triển trong năm 2023. Tham dự hội nghị có Ban Lãnh đạo TCTK; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong TCTK..

Về phía các đối tác phát triển, các nhà tài trợ nước ngoài, và các tổ chức quốc tế: Bà Lesley Miller, Phó trưởng đại diện UNICEF Việt Nam; Bà Caroline Nyamayemombe quyền trưởng văn phòng UN Women Việt Nam; cùng đại diện các tổ chức tổ chức UNODC, UNFPA, UNICEF, WB, IMF, UNSD, ILO, FAO... cơ quan hợp tác và phát triển Italia, đại sứ quán Đan mạch tại Hà Nội, đại sứ quán Nhật bản tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương bày tỏ cảm ơn đối với các đại biểu tham dự buổi làm việc và cho biết, Hội nghị được tổ chức với mục đích nhằm chia sẻ kết quả thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng như các hoạt động hỗ trợ của các đối tác trong 2 năm vừa qua.

Thông qua hội nghị lần này, Tổng cục trưởng hy vọng tiếp tục nhận được hỗ trợ từ các đối tác, để Thống kê Việt nam có thể thực hiện tốt CLTK21-30, tiếp tục nâng cao vai trò, năng lực, đáp ứng tối đa hiệu quả nhu cầu số liệu của Chính phủ, tổ chức và mọi đối tượng dùng tin./.

Nguồn: <http://vienthongke.vn/>

HỘI THẢO CÔNG BỐ VÀ CHIA SẺ KINH NGHIỆM VỀ TÀI KHOẢN CHUYỂN NHƯỢNG QUỐC GIA CỦA VIỆT NAM



Sáng ngày 6/12/2023, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tổ chức hội thảo công bố “Báo cáo tổng quan về Tài khoản chuyển nhượng quốc gia (NTA) của Việt Nam và học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong việc áp dụng số liệu của nghiên cứu Tài khoản chuyển nhượng quốc gia để xây dựng chính sách”.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh tầm quan trọng của Tài khoản chuyển nhượng quốc gia: “Là một phương pháp toàn diện và hệ thống được sử dụng để mô tả chi tiết nền kinh tế thông qua vòng đời kinh tế và sự tái phân bổ nguồn lực kinh tế giữa các thế hệ. Phương pháp này giúp các quốc gia nâng cao hiểu biết về nền kinh tế thế hệ cũng như cách các thế hệ ảnh hưởng đến tăng trưởng và phát triển kinh tế. Đến nay, nghiên cứu về Tài khoản quốc gia đã được hơn 70 quốc gia trên thế giới thực hiện và công bố. Phương pháp này không chỉ chứng minh được sự ưu việt trong phân tích các chỉ số kinh tế thông qua tuổi của dân số mà còn cho phép trả lời nhiều câu hỏi chính sách vĩ mô quan trọng mà ở đó dân số là trung tâm”.

Nguồn: <http://vienthongke.vn/>

Phương pháp đo lường và kết quả biên soạn chỉ tiêu tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP, GRDP tại Việt Nam

Sáng ngày 04/12/2023, tại trụ sở Tổng cục Thống kê (TCTK), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã tổ chức Hội thảo “Phương pháp đo lường và Kết quả biên soạn chỉ tiêu tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP, GRDP của Việt Nam”.

Tham dự và chỉ đạo Hội thảo có Thứ trưởng Trần Duy Đông - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hội thảo được kết nối trực tuyến với 63 UBND tỉnh, thành phố; các Sở Thông tin và Truyền thông; các Sở Kế hoạch và Đầu tư; Cục Thống kê tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Trần Duy Đông cho biết, trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ đóng góp nhiều hơn vào quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng, góp



phần nâng cao năng suất lao động; công nghệ thông tin ngày càng được ứng dụng trong mọi lĩnh vực, ngành nghề của các doanh nghiệp, người dân trong sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức để Việt Nam có thể tận dụng phát triển kinh tế đất nước trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

Tổng cục Thống kê cũng thông tin thêm, dự kiến kết quả tính toán chỉ tiêu giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP, GRDP của Việt Nam trong Hợp báo công bố tình hình kinh tế-xã hội cả nước năm 2023 tới đây./.

Nguồn: <http://vienthongke.vn/>